




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

1 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โกดังพลูระเบิด จ.นราธิวาส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก., สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, สวท., สวพ.91, thebangkokinsight, thestandard, topnews, plewseengern, thereporters, acnews, thaipbs, one31, ch7, newtv, เพจ Drama-addict)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับผู้บาดเจ็บจากเหตุโกดังพลูระเบิด จ.นราธิวาส ที่เข้ารับการรักษาใน รพ.สุโหงโก-ลก 10 ราย ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ส่วนความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบ 365 ราย ทีม MCATT เข้าประเมินสุขภาพจิต 251 ราย พบภาวะเสี่ยง 77 ราย ส่วนใหญ่มีภาวะเครียด โดยจะดูแลต่อเนื่องจนกว่าสภาพจิตจะเข้าสู่ภาวะปกติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ voicetv</p> <p>- นายกัณวีร์ สืบแสง ส.ส.พรรคเป็นธรรม โพสต์ว่า ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกและจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหากยังไม่มีมาตรการตรวจสอบแก้ไขอย่างจริงจัง ในช่วงปี 2549-2559 มีรายงานข่าวเกิดสถานการณ์ขึ้นประมาณเกือบ 80 ครั้ง มีกฎหมายในหลายกระทรวงที่ครอบคลุมและจัดทำแนวทางปฏิบัติขึ้นมาสำหรับส่วนราชการระดับพื้นที่ เรียกว่า “ประกาศกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุระเบิดที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง พ.ศ.2547” ต้องมีการทบทวนบังคับใช้กฎหมายควบคุมกำกับตั้งแต่ต้นทางของการจะตั้งสถานประกอบการ ระบบป้องกันที่มีมาตรฐาน ระดับสากล ไปจนถึงแผนเตรียมความพร้อมรับมือและเยียวยาฟื้นฟู</p>	-
<p>อุทกภัย-น้ำป่าไหลหลาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv</p> <p>- เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ต่อเนื่องตั้งแต่กลางคืนวันที่ 31 ก.ค. ทำให้แหล่งท่องเที่ยวถ้ำแม่อุสุ ต.แม่อุสุ มีปริมาณน้ำสูงมิดถ้ำ ทั้งนี้ ยังมีน้ำทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านที่โนะโค๊ะ บ้านโค๊ะถุ่ม ม.4 ต.แม่อุสุ สูงกว่า 1 เมตร ต้องอพยพชาวบ้าน 800 คนกลางดึก ล่าสุดรถไม่สามารถสัญจรได้ ขณะนี้ยังไม่มียางานการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ INN</p> <p>- ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ผวจ.พะเยา เผย หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ระวังฝนฟ้าคะนองว่า ในพื้นที่มีฝนตกเป็นระยะแต่ไม่รุนแรง ล่าสุดที่ อ.เชียงคำ พบว่าระดับน้ำลดลงตามลำดับ เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในบริเวณ อ.เชียงคำ ปง เมืองฯ เนื่องจากติดกับอุทยานฯ ได้แจ้งเตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทั้งด้านกำลังคน อุปกรณ์ต่างๆ อีกทั้งยังเฝ้าระวังอุทกภัย และน้ำป่าไหลหลากอย่างเคร่งครัด พร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป</p>	
<p>ตรวจเยี่ยม รพ. เปิดบริการวันหยุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก., สวพ.91, hfocuse, acnews, mcot, ch7, pptv, thaipbs)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ รพ.ปทุมธานี และ รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี เพื่อติดตามการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในช่วงวันหยุดยาวหลัง ครม. มีมติให้ประกาศเพิ่มวันที่ 31 ก.ค.เป็นวันหยุดพิเศษ โดยได้กำชับให้ดูแลเรื่องระบบการส่งต่อผู้ป่วยให้เกิดความต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ ส่วนสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาว มีผู้เสียชีวิตสะสม 3 วัน รวม 81 ราย บาดเจ็บ 4,419 ราย รักษา รพ. 1,120 ราย ปัจจัยเสี่ยงยังเป็นการไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และดื่มสุรา</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อบรม CPR เณรพระเกียรติฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาาระดับกระทรวงและโฆษก สธ. เผย สำนักโครงการพระราชดำริฯ จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เสริมความรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง ให้กับพระภิกษุสงฆ์ ผู้นำทางศาสนา เจ้าหน้าที่ อสม. และคนในชุมชน ลดเจ็บป่วยรุนแรง เพิ่มโอกาสรอดชีวิต ณ วัดบางรักใหญ่ จ.นนทบุรี</p>	-
<p>โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โควิด 19 ระหว่างวันที่ 23-29 ก.ค.66 มีผู้ป่วยรักษาใน รพ.รายใหม่ 391 คน เฉลี่ย 55 คน/วัน แนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่ลดลง ร้อยละ 29 ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ และเฝ้าระวังการระบาดหลังวันหยุดยาว แนะนำให้ผู้กลับมาจากเดินทางท่องเที่ยว/เยี่ยมญาติ สังเกตอาการป่วยทางเดินหายใจ และหากไม่ได้รับวัคซีน/ฉีดเข็มสุดท้ายแล้วให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็น bivalent</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- บุคลากร รพ.ชุมชนแห่งหนึ่งในภาคอีสาน เผย กรณีค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 ตกค้าง ในพื้นที่ได้ค่าเสี่ยงภัยรอบแรกครบแล้ว แต่ยังไม่รอบ 2 ค่าเสี่ยงภัยที่ได้ถือเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและช่วยเร่งเยียวยาให้กับพื้นที่ที่มีบุคลากรยังไม่ได้ค่าเสี่ยงภัยตั้งแต่รอบแรกโดยเร็วเช่นกัน</p>	-
<p>ร่าง กม. เครื่องมือแพทย์ทางทันตกรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผจก., mcot</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เผย ขณะนี้ อย. ผู้ทรงคุณวุฒิจากทันตแพทยสภา สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาร่าง กม. ลำดับรองเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ที่มีการใช้ในทางทันตกรรม เนื่องจากพบว่า มีผู้ลักลอบขายโดยไม่ได้รับอนุญาต และนำไปใช้โดยผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม</p>	-
<p>ไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Thai Today News</p> <p>- กรมการแพทย์ เผย คำแนะนำสำหรับ รพ. คลินิก และร้านยา ในผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกทุกกลุ่มวัย ห้ามใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น ไอบูโพรเฟน ไดโคลฟีแนค แอสไพริน รวมถึงยาชุด ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดเลือดออกในทางเดินอาหารได้ง่าย และยากต่อการรักษา เสี่ยงต่อการเสียชีวิต ทั้งนี้หากผู้ป่วยมีไข้สูงเกิน 2 วัน หรือไข้ลดแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้น ให้รับการรักษาที่ รพ.โดยเร็วที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, สวพ.91, thaipbs, acnews)</p> <p>- เนคเทค-กรมควบคุมโรค ร่วมกันวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์ม ทันระบาด เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยออกแบบเชิงรุกสำหรับ จนท.สธ. ประกอบด้วย 4 แอปพลิเคชันหลัก ได้แก่ ทันระบาดสำรวจ ทันระบาดติดตาม ทันระบาดรายงาน และทันระบาดวิเคราะห์ และต่อยอดสู่แอปพลิเคชัน รู้ทัน เพื่อเป็นเครื่องมือแจ้งเตือนความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกตามพิกัดที่ผู้ใช้งานอยู่ แจ้งเตือนวางแผนเตรียมอุปกรณ์ป้องกันก่อนเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenews</p> <p>- รพ.ราชวิถี ชี้แจงกรณีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลเรื่อง ชี้นาว มือทำเย็บ เป็นสัญญาณเตือนไตอ่อนแอ เป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีข้อมูลทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่แสดงว่าอาการดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนที่จำเพาะต่อโรคไตแต่อย่างใด</p>	-
<p>ลดบริโภคเกลือ-โซเดียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ NBT</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เผยว่า อย.บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานในการลดเค็มลดโรค โดยสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก สร้างกระแสให้สังคมไทยรู้เท่าทัน เลือกรับบริโภค</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อาหารที่มีโซเดียมต่ำ หรือโซเดียมน้อยลง ผ่านการรณรงค์ให้เลือกซื้อและบริโภคอาหารโดยอ่านฉลากโภชนาการ ฉลาก GDA และสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย “ทางเลือกสุขภาพ”</p>	
<p>สูตรเมนูอาหารถวายพระ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., mcot, js100)</p> <p>- นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผอ.สสส. แนะนำการเลือกอาหารใส่บาตรในช่วงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาที่ถูกต้องและถูกสุขอนามัย และถูกต้องตามหลักโภชนาการด้วยสูตร “4 เสริม 2 ลด” คือ เสริมข้าวกล้องที่มีเส้นใยอาหารสูง เสริมเนื้อปลา เสริมผักเพิ่มใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ เสริมนมพว่องมันเนย และลดหวาน ลดเค็ม</p>	